



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	อธิการบดี	แจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550 กำหนดตั้งแต่วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 รวม 4 วัน ในปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากมีพระราชวงศ์ทรงสำเร็จการศึกษา 2 พระองค์ ดังนี้ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการเพื่อขอพระราชทานถวายปริญญาบัตรในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และจะจัดงานถวายพระเกียรติในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานถวายพระเกียรติ ณ วังศุโขทัย สำหรับการเดินแถวขบวนบัณฑิตใหม่ ซึ่งเคยใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เป็นจุดรวมบัณฑิตทั้งหมด แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารบริเวณที่จอดรถของคณะสังคมศาสตร์ อาจจะมีปัญหาในเรื่องสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนจะใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 1 แทน	ที่ประชุมรับทราบ
2	คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่	รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่	รับทราบผลการศึกษาและเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไป โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทให้เหมาะสม และให้มหาวิทยาลัยฯ รับไปดำเนินการพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป การนี้กรรมการได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. การขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ภูมิภาคตามข้อเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย และต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ได้มีมติให้ระงับหรือชะลอการขอจัดตั้งหรือขยายหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันไปพลางก่อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ดังนั้น บามมหาวิทยาลัยฯ จึงใช้ชื่อว่า “ศูนย์” หรือ “ศูนย์การศึกษา” 2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตควรเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับปริญญาโท การเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ควรพิจารณาความพร้อมทางด้านบุคลากร 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรเน้นการจัดหลักสูตรในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มีอาชีพมากกว่าการเปิดสอนหลักสูตรปกติ โดยอาจจัดในลักษณะของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร โดยไม่เน้นการให้ปริญญาบัตร

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)			<p>เป็นสำคัญ และควรมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น</p> <p>4.การนำหลักสูตรของวิชาเขตหลักไปเปิดสอนที่โครงการจัดตั้งวิชาเขตทั้ง 3 แห่ง ควรจัดสรรเงินรายได้ให้กับโครงการจัดตั้งวิชาเขต เพื่อให้โครงการจัดตั้งวิชาเขตสามารถดำเนินการในลักษณะที่จะพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต</p> <p>5.ควรให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุนการดำเนินการ โครงการจัดตั้งวิชาเขตทั้ง 3 แห่ง</p>
3	ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	ระบบจราจรและที่ทำการไปรษณีย์ เกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมรับทราบและกรรมการมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กรณีชุมชนโรงสูบน้ำเลขที่ 50 ซึ่งเป็นเลขที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเลขที่บ้าน ขอให้มหาวิทยาลัยฯ หรือกับสำนักงานเขตเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพื่อเพิกถอนการใช้เลขที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 2.มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนในการย้ายที่ทำการไปรษณีย์ เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบ 3.ขอให้ปรับปรุงทางขึ้น-ลง อาคารจอร์จรงามวงสว่าง เนื่องจากทางขึ้น-ลง มีความลาดชันมาก 4.เส้นทางจากกรมวิชาการเกษตรไปกรมป่าไม้ถนนชำรุด มหาวิทยาลัยฯ ควรหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
4	คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ความขัดแย้ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	<p>อนุมัติ โดยในหลักสูตรควรมีให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคสนาม หรือฝึกงานพิเศษเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินการประกันคุณภาพ การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะฯ ควรมีหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด 2.คุณสมบัติของผู้เรียนควรมีความแตกต่างกันระหว่างแผน ก และแผน ข 3.ควรมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อแสวงหาผู้เรียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่
5	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	ขออนุมัติประกาศและข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ	<p>อนุมัติและมีข้อสังเกตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ความเป็นกลางและมาตรฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินควรใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น 2.ภาษาที่ใช้ในแบบประเมินผลงานทางวิชาการอาจจะทำให้เกิดความสับสนในการตีความ <p>ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการรับที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเมื่อดำเนินการไปแล้วพบว่าข้อขัดข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ.</p>
6	รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ สุริยวานกุล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ
7	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและนิสิต	<p>อนุมัติ และกรรมการได้มีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยฯควรศึกษาเทคโนโลยีทางด้าน การก่อสร้าง ที่ทันสมัยจากประเทศมาเลเซีย เพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาสำหรับการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อไปในอนาคต</p>
	แต่งตั้งคณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	มีมติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วรุฒิ ฤกษ์อานวยโชค ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)		ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินนโยบายทางด้านวิเทศสัมพันธ์ในเชิงรุก แสวงหาความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในแถบเอเชียไม่เฉพาะมหาวิทยาลัยที่ได้ทำความร่วมมือตกลงกัน เท่านั้น เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
		รายงานคำพิพากษาคดีของศาลปกครองกลางกรณีการพิจารณาขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ
8	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
9	โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร	แก้ไขข้อความในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	
10	โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษ	แก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แบบ 2.1	
11	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์จำนวน 21 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 38 ราย	
12	ก.พ.ร. มก.	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบ
13	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	-สอบถามความคืบหน้าการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H. Prince Akishino ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถเตรียมการได้ทันภายในปีนี้ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวางแผนเพื่อเตรียมการถวายปริญญาแต่ H.I.H. Prince Akishino -อธิการบดีรับที่จะไปประสานการดำเนินงานต่อไป	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)